

“พงศกร พงษ์ศักดิ์” ทายาทเครือสุวรรณ กรุ๊ป เดินหน้าลุยอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ทายาท แห่งเครือสุวรรณ กรุ๊ป เจ้าของธุรกิจสิ่งทอ, สนามสุวรรณกอล์ฟ, ออฟฟิศ บิลด์ดิ้ง สาทร, อพาร์ทเมนท์เซอร์วิส เพลินจิต และศูนย์การค้าเดอะเชอร์เคิล สังสมประสบการณ์การทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวมานาน วันนี้ เป้-พงศกร พงษ์ศักดิ์ ปิ้งไอเดีย กับธุรกิจรับผลิตเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ภายใต้ชื่อบริษัท เจนเนอร์ล เบฟเวอเรจ จำกัด



เป้-พงศกร พงษ์ศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จากประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวอย่างเต็มตัว เริ่มจากรับผิดชอบงานด้านการตลาด ให้กับบริษัทในเครือ สุวรรณ จากนั้น เข้ามาดูแลบริหารงานให้กับบริษัทในเครือสุวรรณ กรุ๊ป อาทิ สนามกอล์ฟสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ อสังหาริมทรัพย์ โดยมี กิตติ พงษ์ศักดิ์ เจ้าสัวสิ่งทอแห่งสุวรรณกรุ๊ป ให้คำแนะนำและสอนหลักการดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้น 3 เรื่อง คือ 1.ต้องมุ่งมั่นใส่ใจการทำงาน 2.รักในการทำงาน 3.รับผิดชอบและตรงต่อเวลา ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ จะไม่มีใครว่าเราเพราะวาสนาไม่มีอยู่จริง ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา คำสอนเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าที่ยึดถือมาตลอด จนทำให้ประสบความสำเร็จ เจกเช่นทุกวันนี้

ล่าสุด เป้ เริ่มธุรกิจใหม่ด้วยการก่อตั้งบริษัท เจนเนอร์ล เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ หรือ Co-packing เพราะความสนใจในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ อยากที่จะทำธุรกิจเครื่องดื่ม และมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่น จึงได้เริ่มศึกษาธุรกิจเครื่องดื่มอย่างจริงจัง ในช่วง 2-3 ปีก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทผู้บริหารหนุ่มใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพื่อที่ศึกษากรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมไปถึงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงนำเทคโนโลยี Eco-System การผลิตใหม่ล่าสุดของโลก แบบ Cold Aseptic Filling ลดการใช้พลาสติกที่มีความหนา 50-60% และใช้ระบบยูเอชทีในการฆ่าเชื้อ ทำให้ได้รับคุณค่าสารอาหารจากเครื่องดื่มอย่างเต็มที่ เรียกว่าลดการใช้พลังงานแล้ว ยังได้รับคุณค่าจากเครื่องดื่มแบบเต็มๆ

ผู้บริหารหนุ่มกล่าวต่อว่า “การก้าวเข้ามาบริหารธุรกิจเครื่องดื่มเป็นเรื่องที่ทำนายตนเองอย่างมาก เพราะต้องบริหารทั้งคน มองหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และค้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับตลาดของบ้านเรา รวมถึงต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย ผมว่าสิ่งเหล่านี้คือกำไรชีวิตของผมที่ต้องอาศัยประสบการณ์เข้ามาปรับใช้ ผมโชคดีที่ได้รับกำลังใจ ความรัก ความอบอุ่น และการปลุกฝังที่ดีจากครอบครัว

ต้องมีความตั้งใจจริง หุ่นเท อดทน หากไม่ถนัดก็ยิ่งต้องอ่าน ต้องศึกษา และลงมือ อย่าอาศัยโชคชะตาทุกอย่าง เราต้องลงมือทำเอง ยอมรับในผลที่ออกมาเพราะเราได้มุ่งมั่นด้วยความตั้งใจ”

แม้ธุรกิจใหม่จะเพิ่งเริ่มต้น แต่เราก็เชื่อว่า เป้-พงศกร พงษ์ศักดิ์ จะสามารถนำพาธุรกิจของเขาไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ